

NHIỀU KẾT QUẢ TÍCH CỰC TRONG THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 26-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

(Tiếp theo trang 1)



Các đại biểu dự hội nghị.

Sáng ngày 31/7, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW,

ngày 9/12/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị. Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW và Hướng dẫn số 04-HD/TW, cấp ủy, chính

quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 26-CT/TW; bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, chặt chẽ, toàn diện của các cấp ủy đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Việc thực hiện chủ

trương của Đảng ngày càng nền nếp, hiệu quả, góp phần tăng cường pháp chế, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, bảo đảm việc giải quyết các vụ án, vụ việc nghiêm minh, đúng pháp luật. Các cơ quan bảo vệ pháp luật đã đề cao trách nhiệm, chủ động báo cáo cấp ủy các vụ án, vụ việc thuộc diện báo cáo, trao đổi theo Chỉ thị số 26-CT/TW. Các vụ án, vụ việc được các cơ quan bảo vệ pháp luật thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao trong việc xác minh, điều tra, truy tố và đưa ra xét xử kịp thời, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị, củng cố và nâng cao hơn nữa niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền.

Trên cơ sở kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 26-CT/TW và Hướng dẫn số 04-HD/TW trên địa bàn tỉnh.

TRINH CƯỜNG

1.052 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự phiên họp tại điểm cầu Thái Bình.

Đến nay, Tổ công tác đã cơ bản hoàn thành 13/17 nhiệm vụ (không có nhiệm vụ quá hạn), Hội đồng tư vấn hoàn thành 10/23 nhiệm vụ (không có nhiệm vụ quá hạn) theo kế hoạch hoạt động.

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác đề nghị thời gian tới các bộ, ngành, địa phương, thành viên Tổ công tác cần quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong đó, đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện tốt hơn công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh truyền thông về công tác cải cách TTHC. Kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện cơ chế, chính sách, TTHC. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Phó Thủ tướng giao các bộ: Nội vụ, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Y tế nghiên cứu xử lý và có văn bản trả lời các đề xuất, kiến nghị của các bộ, địa phương, hoàn thành trước ngày 15/8. Các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu xử lý và có văn bản trả lời phản ánh, kiến nghị của các thành viên Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trước ngày 30/8.

GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ...

(Tiếp theo trang 1)

khắc phục để thực hiện tốt hơn nữa chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện Thái Thụy trong thời gian tới.

Đồng chí Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của huyện Thái Thụy trong triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện. Đồng chí đề nghị BHXH huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho các doanh nghiệp, người dân về nghĩa vụ tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trong các đơn vị, doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, đơn vị, doanh nghiệp đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Tiếp tục có các giải pháp hiệu quả, đẩy nhanh phát triển người tham gia BHXH, BHYT, hưởng lợi mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Giám sát thực tế tại Công ty TNHH Giang Cường, xã Sơn Hà, đây là đơn vị còn để xảy ra tình trạng chậm đóng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN của người lao động kéo dài nhiều năm nay. Chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp, lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đề nghị doanh nghiệp nỗ lực khắc phục khó khăn, nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người lao động.

VŨ AN HOÀN THÀNH 19/19 TIÊU CHÍ...

(Tiếp theo trang 1)

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Vũ An đã huy động nguồn lực đầu tư trên 36 tỷ đồng xây dựng NTM nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 69 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 0,47%. Xã không có nơi xây dựng các công trình quốc tế tiêu chí xây dựng NTM.

Sau khi đánh giá kết quả và kiểm tra thực tế, đoàn thẩm định thống nhất xã Vũ An đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM nâng cao, đủ điều kiện trình UBND tỉnh xét, ra quyết định công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.

TRIỂN KHAI GIÁM SÁT...

(Tiếp theo trang 1)

số 07-QC/TU, đề xuất, kiến nghị cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ các cấp trong giám sát, phân biệt xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước đối với việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân trên địa bàn của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã góp ý vào các nội dung, đối tượng và phương pháp giám sát. Thời gian tổ chức sẽ được tiến hành trong tháng 8 tại các huyện ủy, thành ủy và một số đảng ủy cấp xã.

ĐÔNG HƯNG

Cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng không đúng quy định tại xã Đông Á

Sáng ngày 31/7, UBND huyện Đông Hưng đã công bố quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với gia đình ông Phí Ngọc Anh, thôn Trung Trắc A, xã Đông Á.

UBND huyện đã chỉ đạo các ngành liên quan và xã Đông Á huy động lực lượng, máy móc tổ chức phá dỡ toàn bộ tài sản, công trình xây dựng trái phép của gia đình ông Phí Ngọc Anh gồm: sân nền bê tông với tổng diện tích 359,16m², tường bao, công thép phía giáp đường giao thông, nhà vệ sinh... để khôi phục tình trạng ban đầu của thửa đất trước khi vi phạm. Việc tổ chức cưỡng chế được tiến hành đúng quy định của pháp luật, có sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng và đông đảo nhân dân.

Được biết, từ cuối năm 2023, gia đình ông Phí Ngọc Anh đã tổ chức xây dựng nhà xưởng, công trình phụ, xây tường bao, cổng... trái phép trên đất nông nghiệp. Mặc dù các cấp, các ngành liên quan, chính quyền xã Đông Á đã nhắc nhở và yêu cầu dừng thi công, tự tháo dỡ công trình trái phép nhiều lần nhưng ông Phí Ngọc Anh vẫn cố tình hoàn thành toàn bộ công trình. Sau nhiều lần vận động, làm việc, gia đình ông Phí Ngọc Anh chỉ tự tháo dỡ một phần công trình vi phạm, không nghiêm túc tháo dỡ hết công trình vi phạm.

Việc tổ chức cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.

HIỆU NGHĨA

Khánh thành nhà đại đoàn kết tặng con liệt sĩ tại xã Đông Phương

Sáng ngày 31/7, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Ban CHQS huyện Đông Hưng tổ chức khánh thành nhà đại đoàn kết do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel chi nhánh Thái Bình (Viettel Thái Bình) tài trợ tặng bà Vũ Thị Bưởi, thôn Thượng, xã Đông Phương.

Bà Vũ Thị Bưởi là con liệt sĩ Vũ Viết Ruyong, hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Năm nay bà Bưởi 75 tuổi, hoàn

cảnh đặc biệt khó khăn, sống một mình trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, sức khỏe yếu, thường xuyên ốm đau không đi lại được. Từ nguồn tài trợ 50 triệu đồng của Viettel Thái Bình và 15 triệu đồng của nhà phân phối Công ty TNHH Sơn ROSAKI Hưng Tú (xã Đông Phương) cùng với sự hỗ trợ của anh em, họ hàng, cấp ủy, chính quyền xã, bà Bưởi đã có ngôi nhà mới làm nơi ở và thờ cúng liệt sĩ. Ngôi nhà được khởi

công ngày 1/7/2024, sau gần 1 tháng thi công đã hoàn thành, tổng kinh phí xây dựng 165 triệu đồng.

Tại buổi khánh thành, các ban, ngành, đoàn thể của huyện, đại diện nhà tài trợ, cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con lối xóm đã tặng quà động viên bà Vũ Thị Bưởi vươn lên trong cuộc sống.

TÔ PHƯƠNG

(Đài TTHĐ Đông Hưng)

Hội thao an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Chiều ngày 31/7, tại Trung tâm Phân phối khí Tiên Hải (khu công nghiệp Tiên Hải), Chi nhánh Khí Hải Phòng phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội thao an toàn PCCC và CNCH năm 2024.

Gần 100 vận động viên là lực lượng PCCC cơ sở của 5 đơn vị thuộc Chi nhánh Khí Hải Phòng đã tham gia tranh tài tại 2 nội dung: đội hình rải vòi chữa cháy và đội hình vận động 100m qua cọc lùa đập khay xăng.

Tại hội thi, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho cán bộ, công nhân viên và đội PCCC cơ sở Trung tâm Phân phối khí Tiên Hải và Chi nhánh Khí Hải Phòng. Thực tập các

phương án chữa cháy, CNCH như: thực hành kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng các loại phương tiện chữa cháy hiện có; thao tác sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, triển khai đội hình chữa cháy và tìm kiếm, cứu người bị nạn cơ bản; thực hiện các kỹ năng ứng cứu, phương pháp tìm kiếm, di chuyển người bị nạn, phương pháp cứu người trong không gian khác nhau; kỹ năng tự thoát nạn trong các tình huống khác nhau...

Hội thao nhằm nâng cao kỹ thuật nghiệp vụ và nhận thức về trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi cán bộ, công nhân viên trong việc bảo đảm an toàn PCCC và CNCH; đồng thời là dịp để đánh giá khả năng vận hành, sử dụng các trang thiết bị PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở.

BẢO MINH



Vận động viên thực hiện nội dung dập lửa trong khay xăng.

KHÁC ĐUẤN

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH

Trao quà khuyến học cho học sinh chăm ngoan, học giỏi

Sáng ngày 31/7, Công ty Nhiệt điện Thái Bình tổ chức gặp mặt tuyên dương và trao quà khuyến học cho 80 học sinh đại diện cho con em cán bộ, công nhân viên Công ty đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2023 - 2024.

Năm học qua, Công ty Nhiệt điện Thái Bình có 141 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường, 16 cháu đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện và tỉnh. Không chỉ đạt thành tích cao trong học tập, các cháu còn là những học sinh chăm chỉ rèn luyện đạo đức trở thành con ngoan, trò giỏi và tích

cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ tại nhà trường, địa phương và Công ty.

Tại buổi gặp mặt, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên và ban nữ công Công ty Nhiệt điện Thái Bình đã tuyên dương và trao quà khuyến học cho các cháu có thành tích cao trong học tập. Đây là hoạt động thường niên, thể hiện sự quan tâm của Công ty đối với sự nghiệp "trồng người", kịp thời khuyến khích các cháu ra sức rèn luyện trong học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân có ích cho

xã hội. Thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài cũng giúp người lao động yên tâm, phấn khởi làm việc góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Công ty Nhiệt điện Thái Bình tổ chức cho các cháu tham quan khu du lịch sinh thái du lịch nghỉ ngơi Sunny Farm tại huyện Quỳnh Phụ để có trải nghiệm vui vẻ về cuộc sống ở vùng nông thôn và hiểu hơn công việc của người nông dân.

Nhân lên sức mạnh bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Từ ngày 1/7/2024, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở chính thức có hiệu lực. Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức ra mắt các tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở. Với tinh thần quyết tâm cao, các tổ bảo vệ ANTT đã khẩn trương thực hiện nhiệm vụ và lập những chiến công đầu tiên.

Sau khi được kiện toàn, ra mắt điểm của tỉnh, thành viên tổ bảo vệ ANTT tại các xã trên địa bàn huyện Đông Hưng phấn khởi, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Đáng chú ý, ngày 3/7/2024, Công an huyện Đông Hưng nhận được trình báo về việc một số trạm biến áp tại một số xã trên địa bàn bị kẻ gian trộm cắp các đoạn cáp dây điện trung tính nên đã khẩn trương huy động lực lượng, tập trung điều tra khám phá, làm rõ đối tượng. Thành viên các tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp với lực lượng công an rà soát, bám nắm địa bàn, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị về các đối tượng nghi vấn. Với tinh thần quyết liệt đấu tranh trấn áp tội phạm, Công an huyện Đông Hưng đã xác minh, làm rõ, bắt giữ và xử lý theo quy định của pháp luật đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Nguyễn Văn Khoa, sinh năm 1990, trú tại xã Bách Thuận (Vũ Thư). Những việc làm tốt, tinh thần tận tụy vì nhân dân của lực



Thành viên tổ bảo vệ ANTT phối hợp cùng Công an xã Dương Hồng Thủy (Thái Thụy) tuần tra bảo đảm ANTT trên địa bàn.

lượng công an và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Sau khi kiện toàn về tổ chức, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ) có 24 thành viên được bố trí tại 12 tổ dân phố trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an thị trấn An Bài cho biết: Sau quá trình kiểm tra, điều chỉnh các đồng chí bảo đảm đúng, đủ tiêu chuẩn nhân tố tham gia lực lượng một cách tốt nhất. Chúng tôi đã thành lập được 6 tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở, đây là lực lượng nòng cốt, hỗ trợ nắm tình hình về ANTT;

MINH HƯNG